
BORGARRÁÐ 21. febrúar 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
kostnað vegna hverfisráða - R19020197

Hver var rekstrarkostnaður hverfisráða árið 2017?
Hver er áætlaður rekstarkostnaður nýju hverfisráðanna á heilu ári?


